

บาท/ดอลลาร์เข้านี้คาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เปิดตลาดที่ 32.67 บาท มองกรอบ 32.50 - 32.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.67 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดตลาดวันก่อนที่ระดับ 32.66 บาท เริ่มมีแนวโน้มอ่อนค่าได้จำกัด น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับที่ 32.50 บาท และแนวต้านที่ 32.80 บาท

* ดิลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนี้เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวอ่อนค่าตามเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังตลาดผิดหวังกับการประชุมจี7ที่ไม่น่าจะยุติการทำควิไอได้ใน Q1-Q2/18 อย่างที่จี7ระบุ โดยตลาดมองว่าน่าจะเลื่อนการยุติควิไอออกไปถึงปลายปีนี้ ส่งผลให้เงินยูโรปรับอ่อนค่าลง

* บวกกับเงินทุนระยะสั้นไหลออกจากไทย ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดบอนด์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินบาทเงินอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา เพราะเงินสั้นที่เข้ามานอกจากจะได้ประโยชน์จากบอนด์ยีลด์แล้ว ยังได้กำไรจากส่วนต่างค่าเงินที่มองว่าเงินบาทจะแข็งค่า แต่เมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงก็ทำให้เงินทุนระยะสั้นบางส่วนไหลออก

* "อย่างไรก็ดีในระยะต่อไปเงินบาทอาจจะอ่อนค่าลงได้จำกัด น่าจะเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เพราะผลจากการประชุมจี7ที่ตลาดได้รับรู้ข่าวไปแล้ว โดยตลาดหันมาติดตามเรื่องสงครามการค้าสหรัฐและจีน ที่ล่าสุด นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ สั่งการให้ USTR ศึกษาสินค้าที่นำเข้าจากจีนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5 หมื่นดอลลาร์ เพิ่มเป็น 2 แสนดอลลาร์ และต้องดูการไหลออกของพันธบัตรด้วยว่าจะส่งผลต่อทิศทางเงินดอลลาร์และตลาดเงินอย่างไร สำหรับวันนี้ค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวจำกัดในกรอบ 32.50 -32.80 บาท " เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.63 จากวานนี้ 94.87

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,806.84 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 9,125.95 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.716 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS